

จดหมายออนไลน์

(13 กุมภาพันธ์ 2557)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงการเงิน และ โอกาสที่จะตั้งตัวในอนาคต มีหรือไม่

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ตอบคำถามพยากรณ์ดวงชะตาประจำสัปดาห์นี้ต่อเนื่องมาจากการตอบคำถามในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งตอบคำถามเรื่องดวงสมพงษ์คู่ ของ คุณผู้ใช้นามว่า คุณน้อง เกิดวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2504 เวลา 23.30 น. กทม เพศหญิง และคู่ของเธอคือ นายน้อย ใจดี เกิดวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2504 เวลา 20.10 น. กทม เพศชาย

คำถามที่สอง การเงินทั้งคู่จะมีโอกาสตั้งตัวใหม่มั๊ยคะ อายุ 54 ปีแล้ว

ในพื้นที่เดิม ดวงทางการเงินของคุณน้อง ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงวูบวาบ ขึ้นๆลงๆเร็วมาก และเสี่ยงต่อการเกิดความเปลี่ยนแปลงเสียหายได้มากที่สุดทีเดียว ซึ่งดูเหมือนว่า คุณได้ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายที่เสียหายเรื่องการเงินมากมายมาแล้วด้วย

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะทำให้พี่น้องเดือดร้อน และมีปัญหาทางด้านเอกสารสัญญา

ขณะนี้ น่าจะเป็นช่วงที่คุณกำลังมีปัญหาในเรื่องการงาน และ เรื่องคดีความ ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ประสบปัญหาหนักพอสมควร และ ทำท่าว่าจะยืดเยื้อยาวนานออกไปจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ช่วงเวลาที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ก็คือตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 จนถึง มีนาคม พ.ศ. 2560 จะมีปัญหาในเรื่องงาน และ อาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัย และ ที่ดินได้ อันเนื่องมาจากหุ้นส่วน หรือ ศัตรูฝ่ายตรงข้าม ซึ่งน่าจะหมายถึง คดีความที่ฟ้องร้องคุณนั่นแหละ

ดังนั้น จึงขอแนะนำว่า ตั้งแต่นี้ไปจนกระทั่งเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ไม่ควรจะลงทุนการค้าร่วมกับใคร พยายามจัดการปัญหาทางการเงินที่ยังค้างคาให้เรียบร้อยด้วยการเจรจาประนีประนอม

ถ้าถามว่า จะหวังพึ่งเงินของคู่ครอง หรือ เงินของหุ้นส่วนได้หรือไม่ ดวงชะตาเดิมของคุณบอกว่า ก็ไม่เหมือนกัน คงหวังพึ่งพาเงินของหุ้นส่วน หรือ คู่ครองได้ยากเต็มที

ถ้าผมสมมติว่า คู่ของคุณคือ นายน้อย ใจดี ผมก็จะมาดวงชะตาของนายน้อยว่าเป็นอย่างไร ก็พบว่า

พื้นดวงชะตาเดิมในเรื่องการเงินการทองของนายน้อย ก็ไม่ดีเช่นกัน เป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้มาก พอสวมคร และดวงชะตาก็ค่อนข้างไม่แน่นอน มีโอกาสผกผันเปลี่ยนแปลงสูงมากทีเดียว

และดูเหมือนว่า นายน้อยเองก็ค่อนข้างจะใช้จ่ายเงินเก่ง เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ และ บางทีก็มีเรื่องที่สร้างความเสียหายทำให้เขาต้องใช้จ่ายเงินไปอย่างที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนด้วย

เมื่อดูดวงชะตาเดิมของนายน้อย ในเรื่องการเงินของกลุ่มครอง (หากเขามี) ก็จะเห็นว่า การเงินของกลุ่มครองของเขาก็ไม่ดีเช่นกัน หากพิจารณาว่า กลุ่มครองของนายน้อยก็คือ คุณน้อง การเงินของคุณก็ยังไม่ดี การเงินของคุณน้อยก็ไม่ดี โอกาสที่จะร่วมกันตั้งตัวก็คงจะไม่ง่ายนะครับ

คำถามสุดท้าย การงาน จะมีโอกาสตั้งตัวใหม่มั๊ยคะ

เนื่องจากดวงเรื่องการเงินของคุณยังไม่ดีตามที่ผมได้พูดไปแล้ว ดังนั้น เรื่องการงานก็คงจะหวังอะไรมากไม่ได้ ในช่วงนี้ ผมก็คงจะแนะนำได้แต่เพียงให้ทำการค้าแบบซื้อมาขายไปเล็กๆน้อยๆก่อน อย่าไปลงทุนอะไรมากนัก ระวังประคองตัวไปก่อนในช่วงนี้

รอโอกาสข้างหน้าในอนาคต ซึ่งไว้ไกลกว่านี้อีกหน่อย ค่อยมาพิจารณาดวงกันใหม่ นะครับ

แต่ที่ต้องเตือนคุณก็คือ นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2558 ไปจนถึงเดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2559 ให้ระวังเรื่องคู่ หรือ เรื่องหุ้นส่วน อาจจะมีการแตกหัก และ เรื่องบ้านช่อง ที่ดินอาจจะมีปัญหา จะมีเรื่องทุกข์ใจอย่างมาก หรือ มารดาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้

หวังว่าคุณน้องคงจะใช้สติประคับประคองชีวิตไปอย่างอดทน และ ไม่ประมาทนะครับ จำไว้ว่า ไม่ว่าจะมีความสุข หรือ ความทุกข์ ล้วนอยู่กับเราไม่นานครับ มาแล้วมันก็ต้องไป

ใจของเราเท่านั้นที่จะบอกว่ามันสุข หรือ ทุกข์ ถ้าใจไม่ทุกข์ มันก็ไม่ทุกข์ นะครับ ขอให้โชคดีครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณน้อง ช่วยศกบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ ผู้ใช้นามว่า Nisisom ซึ่งผมจะเรียกว่า นิสิตสม ครับ

